

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 19/CT-UBND

*Bình Dương, ngày 12 tháng 10 năm 2017*

### **CHỈ THỊ**

#### **Về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương**

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tỉnh, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: lãnh đạo một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo đúng mức cho công tác PBGDPL; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân ở một số lĩnh vực còn hạn chế, các hành vi vi phạm pháp luật còn xảy ra nhiều.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ và nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, toàn diện công tác PBGDPL, trong đó, tập trung các nội dung sau:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp trong công tác PBGDPL; các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 16/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Công văn số 1094-CV/TU ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

## 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch số 3581/KH-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 của Chính phủ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương bám sát thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 20/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước năm 2017; tổ chức rà soát, đối chiếu hương ước, quy ước với các quy định pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc có biện pháp phù hợp để khắc phục hương ước, quy ước vi phạm pháp luật, trái với đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục, đảm bảo phù hợp với pháp luật.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017 do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy pháp luật; đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, bổ sung sách pháp luật, trang thiết bị, tài liệu hỗ trợ cho công tác PBGDPL.

3. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện và các sở, ngành (gọi tắt là hội đồng) đảm bảo phát huy tốt vai trò phối hợp tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL ở đơn vị, địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, đăng tải các thông tin, văn bản pháp luật lên trang thông tin điện tử (website) của sở, ngành, địa phương. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mô hình “Ngày pháp luật” định kỳ hàng tháng theo tinh thần Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; rà soát loại bỏ các đầu sách pháp luật hết hiệu lực, sắp xếp theo từng lĩnh vực, chủ đề để dễ tra cứu sử dụng; hàng năm bố trí kinh phí và bổ sung các sách pháp luật mới cho tủ sách.

4. Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp PBGDPL, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng mô hình, biện pháp mới; xây dựng và mở rộng hình thức tiêu phẩm trên phát thanh, truyền hình, trang web về công tác PBGDPL; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép PBGDPL thông qua các cuộc thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ; xử lý vi phạm hành chính; hoạt động tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải cơ sở. Kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, với các cuộc vận động, phong trào quần chúng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động.

5. Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải cơ sở; củng cố kiện toàn tổ hòa giải cơ sở theo đúng quy định; thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo tỷ lệ các vụ việc hòa giải thành theo kế hoạch hàng năm.

6. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình bám sát Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 để tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là các cơ quan chủ trì đề án tuyên truyền pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, báo, đài; tăng cường tuyên truyền pháp luật thông qua công tác xét xử lưu động. Tập trung đến các đối tượng là công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp nghiệp vụ và các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

7. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện công tác PBGDPL trên cơ sở dự toán kinh phí hàng năm của các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xã hội hóa công tác PBGDPL. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động PBGDPL theo đúng quy định của pháp luật.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ các kế hoạch, chương trình công tác PBGDPL tại địa phương theo quy định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã; rà soát, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác PBGDPL; bảo đảm kinh phí thực hiện công tác PBGDPL.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền pháp luật và tạo điều kiện cho đối tượng là người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo được nâng cao nhận thức pháp luật và tái hòa nhập cộng đồng.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. Giao Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, kiểm tra, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kết quả thực hiện Chỉ thị./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**  
**Đã ký: Trần Thanh Liêm**